

Information for foreigners « 公益財団法人とよなか国際交流協会

มูลนิธิสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ

Association for Toyonaka Multicultural Symbiosis (ATOMS)

～สร้างสรรค์สังคมที่หลากหลายวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน～

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ(เรียกโดยย่อว่า “สมาคม”) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1993 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ได้มีการก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ(โทโยนาคะโคเคไซโคริวเซนเตอร์)ที่อำเภอโทโยนาคะ โดยทางสมาคมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินงานศูนย์แห่งนี้

หน้าที่หลักของสมาคมคือการให้การสนับสนุนพลเมืองชาวต่างชาติตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในสังคมได้ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในหลากหลายสาขาเพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่ (ばづくり) ที่ให้การยอมรับวัฒนธรรมอันหลากหลาย และได้ร่วมมือกับองค์กรด้านการศึกษาโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้ที่มีความแตกต่าง (ひとづくり) ทั้งนี้ก็เพื่อปูทางสู่สังคมที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนใด ๆ อีกต่อไปในอนาคต

【ปรัชญาพื้นฐาน】

“สร้างสรรค์กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเริ่มต้นจากชุมชนที่อาศัยอยู่และเชื่อมโยงไปสู่ระดับโลกด้วยการสร้างสรรค์สังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมอันหลากหลายโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน”

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ โทร 06-6843-4343 (หยุดทุกวันพุธ)

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและสร้างมิตรภาพกับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น และยังสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม : ฟรี

สถานที่ : ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ

วันและเวลา : ดังต่อไปนี้

มดโตะมดโตะทสึคาเอรุนิฮงโกะ

วันจันทร์ 10:00~12:00 (เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดฤดูร้อนและฤดูหนาว)

*สอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่สามารถอ่านและเขียนฮิรางานะได้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานหรือการเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
มีบริการดูแลเด็ก(เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนระดับประถมศึกษา)

โทโยนาคะนิฮงโกะ โมชูฮิรุ

วันพฤหัสบดี 13:30~15:30 (เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดฤดูร้อนและฤดูหนาว)

*ในช่วงเวลาเดียวกันนี้มีบริการรับฝากและดูแลเด็ก“ทะบุงชะโฮอิซุนิโคะนิโคะ”(สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนระดับประถมศึกษา)

โทโยนาคะนิฮงโกะ คิงอาสาสะ

วันศุกร์ 10:30~12:00 (เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดฤดูร้อนและฤดูหนาว)

*ในช่วงเวลาเดียวกันนี้มีบริการรับฝากและดูแลเด็ก“ทะบุงชะโฮอิซุนิโคะนิโคะ”(สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนระดับประถมศึกษา)

นิजीโย ภาวะภาวะตั้ง

วันอาทิตย์ 10: 00~12: 00 (หยุดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน)

นอกจากนี้ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาเคะยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นโดยคนในชุมชนด้วยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้

ไนโตะคังจิคลาส

วันอังคาร 19: 30~21: 00

โทร 0727-61-8965 (ทานากะ)

นิฮงโกะโคริวซาลอน

วันศุกร์ 19: 30~21: 00 (เข้าร่วมฟรี)

โทร 06-6849-7992 (อิชิซุมิ)

นิฮงโกะโบจิโบจิ

วันเสาร์ 10: 30~12: 00 (เข้าร่วมฟรี)

โทร 090-1731-3715 (โมริชิตะ)

นิฮงโกะฮิโรบะ

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองและสี่ของเดือน 14: 00~16: 00 (เข้าร่วมฟรี)

โทร 06-6854-8371 (คิโนะชิตะ)

กิจกรรมสำหรับแม่และเด็กชาวต่างชาติ ~โอยาโอะเตะนิฮงโกะ~

เชิญชวนคุณแม่ชาวต่างชาติพาลูกมาเข้าร่วมกิจกรรม “โอยาโอะเตะนิฮงโกะ” (ภาษาญี่ปุ่นสำหรับแม่และเด็ก) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุณแม่จะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องการใช้ชีวิตและการเลี้ยงลูกในญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น อันเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การเล่านิทานจากหนังสือภาพ, การสอนทำอาหาร, ทำของเล่นด้วยตัวเอง เป็นต้น โดยอาสาสมัครทั้งหมดเป็นคุณแม่มีลูกเล็ก ๆ เช่นกัน ผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น, ผู้ที่กำลังตั้งครรถ์หรือคุณแม่ที่มาคนเดียวก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เช่นกัน

วันและเวลา : ทุกวันอังคาร 10:00~12:00

(เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดห้องสมุด, วันหยุดปีใหม่, วันปิดเทอมโรงเรียน)

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม : ฟรี

สถานที่ : ห้องสมุด 3 แห่งดังต่อไปนี้

โอกามาจิ โอยาโอะเตะนิฮงโกะ

สถานที่ : ห้องสมุดโอกามาจิ (รถไฟังคิว สถานีโอกามาจิ เดิน 2 นาที)

บล็อก→ <http://okamachioyako.blog129.fc2.com/>

โซไน โอยาโอะเตะนิฮงโกะ

สถานที่ : ห้องสมุดโซไน (รถไฟังคิว สถานีโซไน เดิน 10 นาที)

บล็อก→ <http://oyakonihon.exblog.jp/m2010-01-01/>

เซงริ โอยาโอะเตะนิฮงโกะ

สถานที่ : ห้องสมุดเซงริ (รถไฟังคิว สถานีเซงริจิวโอ เดิน 3 นาที)

บริการให้คำปรึกษาด้วยภาษาต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะมีบริการให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและบริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น

สถานที่ : ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ

วันและเวลา : ทุกวันศุกร์ 11:00~16:00 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดปีใหม่)

ภาษา : ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, ฟิลิปปินส์, สเปน, โปรตุเกส, ไทย, อินโดนีเซีย, อังกฤษ

ค่าใช้จ่าย : ฟรี

เรื่องที่สามารถปรึกษาได้ ได้แก่

- ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา(การหย่า, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, การไม่ลงรอยกัน, การแต่งงานกับชาวต่างชาติ ฯลฯ), ขั้นตอนการดำเนินเรื่องทางราชการ (วีซ่า, การเชิญคนในครอบครัวมาญี่ปุ่น เป็นต้น)
- เรื่องการใช้ชีวิตทั่วไป(ที่อยู่อาศัย, ปัญหาเรื่องเงิน, ประกัน, เงินบำนาญ, ภาษี, การเรียนภาษาญี่ปุ่น และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน)
- เรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง (ความสัมพันธ์กับเพื่อน, คนในท้องถิ่น, คนที่ทำงาน, ครอบครัว เป็นต้น)
- เรื่องประกันสุขภาพ(ปัญหาสุขภาพจิต, การตั้งครรภ์, การคลอด เป็นต้น)
- เรื่องบุตร (การเลี้ยงบุตร, สถานรับเลี้ยงเด็ก, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียน เป็นต้น)
- เรื่องงาน (หางานทำ, ตกงาน เป็นต้น)
- เรื่องปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และอื่น ๆ

ทางศูนย์สามารถแนะนำผู้เชี่ยวชาญให้ได้ในบางกรณีที่เป็น

บริการให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าและสัญชาติโดยเกียวเซโจะชิ(ผู้ให้คำปรึกษาด้านเอกสาร) ภายใต้ความร่วมมือจากเกียวเซโจะชินิวคังเตะสึสึคิเคงคิวไค

วันและเวลา : ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือน เวลา 13:30 ~16:00

(กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ ท่านสามารถเดินทางมาปรึกษาได้ด้วยตนเองหรือปรึกษาทางโทรศัพท์ก็ได้)

สำหรับท่านที่ประสงค์จะปรึกษาทางโทรศัพท์

สามารถโทรได้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00~16:00

หมายเลขโทรศัพท์ : 06-6843-4343

เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับโทรศัพท์ กรุณาแจ้งว่า 「タイ語のスタッフをお願いします」 (ไทโกะโนะสตาฟฟูโอะโอะเน็งชิมัส) เพื่อขอสายเจ้าหน้าที่คนไทย

หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะสำหรับสตรีชาวต่างชาติ 06-6843-0390

สำหรับท่านที่ประสงค์จะปรึกษาโดยเดินทางมาที่ศูนย์ด้วยตนเอง

กรุณามาในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นนี้ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าจะมาขอคำปรึกษา 「相談にきました」 (ไซดังนิกิมาชิตะ) จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาให้บริการท่าน

※การจองเวลาปรึกษา

ท่านสามารถมาได้โดยไม่ต้องจำเป็นต้องจองล่วงหน้าแต่อาจจะต้องรอในบางกรณี สำหรับท่านที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่จัดเวลาที่แน่นอนสำหรับการปรึกษา กรุณาจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ โดยสามารถจองได้ทุกวัน(ยกเว้นวันหยุด)ตั้งแต่เวลา 9:00~17:00 หมายเลขโทรศัพท์ 06-6843-4343

เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับโทรศัพท์ กรุณาแจ้งว่าท่านต้องการจองเวลาปรึกษา 「相談の面談の予約をしたいです」 (ไซดังโนะโยยาซุโอะชิไตเดส) และระบุเวลาที่ท่านประสงค์จะเข้าปรึกษาให้

เจ้าหน้าที่ทราบ

การให้คำปรึกษา

มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชาวญี่ปุ่นพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน และมีล่ามภาษาต่างประเทศ รวมทั้งภาษาไทยด้วย

การรักษาข้อมูลเป็นความลับ

โปรดสบายใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวและเรื่องที่ท่านปรึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับ

กิจกรรมสำหรับเด็กที่มีเชื้อสายต่างชาติ

“ทะเลบงชะโฮอิชิโคะนิโคะ”

(กิจกรรมเลี้ยงและดูแลเด็กจากหลากหลายวัฒนธรรม “นิโคะนิโคะ”)

ผู้ปกครองและเด็กที่มีเชื้อสายต่างชาติสามารถเล่นและทำกิจกรรมด้วยกันได้ที่ห้องเพลย์รูม โดยจะมีอาสาสมัครคอยดูแล และท่านยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเล่นตุ๊กตาก็ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบริการรับฝากเด็กในกรณีที่ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้(ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ : ผู้ปกครองชาวต่างชาติและเด็กที่อายุต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษา
วันและเวลา : ทุกวันพฤหัสบดี 13:30 ~ 15:30 และทุกวันศุกร์ 10.30 ~ 12:00 (เว้นวันหยุดราชการ)

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม : ฟรี

สถานที่ : ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ ห้องเพลย์รูม 1

“โคโดโหมะโบะโกะ” (กิจกรรมภาษาแม่สำหรับเด็ก)

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีเชื้อสายต่างชาติได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้พูด, อ้วน, เขียนแล้วยังได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมตัวอื่น ๆ อีกเช่น อาหาร, การเต้นรำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้พบปะและทำความรู้จักกับเด็กอื่น ๆ ที่มีเชื้อสายเดียวกันด้วย โดยจะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งมาจากชาตินั้นๆ ทำหน้าที่เป็นผู้สอนในกิจกรรมนี้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ : เด็ก(ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเป็นต้นไป)ที่มีเชื้อสายต่างชาติ

วันและเวลา : ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองและสี่ของเดือน เวลา 10: 00 ~ 12: 00

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม : ฟรี

สถานที่ : ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ

※ ปัจจุบันมีภาษาจีน, สเปน, โปรตุเกส, อินโดนีเซีย

“กักขุซชิเอน ชันเพลส” (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ชันเพลส)

วัตถุประสงค์คือเพื่อให้เด็กที่มีเชื้อสายต่างชาติมีสถานที่ที่สามารถอยู่ได้อย่างสบายใจนอกเหนือจากบ้านและโรงเรียน โดยจะมีอาสาสมัครช่วยติวและสอนหนังสือให้ นอกจากนี้ยังสามารถพูดคุย, เต้นรำ และทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันได้อีกด้วย อาสาสมัครได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับปริญญาโท บางครั้งอาจมีอาสาสมัครที่มีเชื้อสายต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ : เด็ก(ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาขึ้นไป)ที่มีเชื้อสายต่างชาติ

วันและเวลา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13: 00 ~ 15: 00 (เว้นวันอาทิตย์แรกของเดือน)

สถานที่ : ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม : ฟรี

“โทโยนาคะโคโดโหมะนิฮงโกะเคียวชิทสึ” (ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก)

สมาคมได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนรวมทั้งคณะกรรมการการศึกษาในอำเภอโทโยนาคะจัดขึ้น

เรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กโดยมีการประยุกต์แผนการสอนและแบบเรียนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน และเน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ช่วยเสริมความรู้ทางวิชาการและสัมพันธ์กับตำราเรียนของโรงเรียน โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กเป็นผู้สอน ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณาติดต่อสอบถามก่อนล่วงหน้า

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความจำเป็นต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น

วันและเวลา : สัปดาห์ละ 3 ครั้ง (วันจันทร์และวันพฤหัสบดี (วันละสองคลาส) 15: 00 ~16: 30/16:30 ~18:00, วันเสาร์ 14: 00 ~16: 00)

สถานที่ : ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม : ฟรี

“คังโคขุ-โจเซงโนะโคโตบะโตะอะโซบิโนะทสึโดอิ” (ชุมนุมเรียนภาษาและการละเล่นเกาหลิ)

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีเชื้อสายเกาหลิ(ทั้งเกาหลิใต้และเกาหลิเหนือ)ได้พบปะสังสรรค์กัน เด็กๆจะได้รับการปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจในเชื้อชาติของตนเองผ่านการสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลิ ทั้งการเรียนภาษาเกาหลิ การละเล่น เต็นร่า ซึ่งสอนโดยวิทยากรและอาจารย์ชาวเกาหลิ กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากสภาส่งเสริมการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติแห่งโทโยนาคะ(โทโยนาคะชิไซนิจิกไกโคซุจินเคียวอิซุซุซึนเคียวจิไก) โดยจะมีอาจารย์จากโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมนี้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ : เด็กที่มีเชื้อสายเกาหลิ

วันและเวลา : วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือน ช่วงครึ่งเช้า

สถานที่ : ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม : ฟรี

“ทะบุงคะมินิโทโยนาคะ” (กิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติมินิโทโยนาคะ)

เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้ร่วมกันแสดงความคิดและสร้างเมืองในฝัน โดยสร้างและแสดงบทบาทสมมติจำลองการทำงานเป็นพนักงานร้านขายของ, ธนาคาร, ที่ว่าการอำเภอ และมีการจ่ายเงินเดือนเป็นหน่วยเงินสมมติชื่อ “มินิโทโยนาคะ”

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ : เด็กตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม : จัดปีละหนึ่งครั้ง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมโดยฝ่ายเยาวชนใน“เทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ”(ทะบุงคะเฟสตีวัล) กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ธุรการสมาคม

สถานที่ : ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

“โอมัตสึริจิวอิซุซุคลับ” (ชุมนุมเทศกาลรอบโลก)

เด็กๆจะได้พบกับชาวต่างชาติที่มาจากนานาประเทศ รวมทั้งมีวิทยากรชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและอาสาสมัครจัดบรรยายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศให้แก่เยาวชน เด็กๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและการละเล่นของประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย

วันและเวลา : เดือนละ 1-3 ครั้ง (ไม่มีกำหนดแน่นอน)

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ : เด็กระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมด้วยได้)

รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาและสถานที่ของแต่ละเดือนสามารถติดตามได้จาก “広報とよなか”(โคโฮซุโทโยนาคะ)หรือโฮมเพจของสมาคม

“อุคิอุคิฮังกุโรโคสะ” (กิจกรรมเกาหลิแสนสนุก)

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลิผ่านภาษาเกาหลิ, การละเล่น, การทำอาหาร และอื่นๆ ขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมด้วยกัน

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ : เด็กระดับชั้นประถมศึกษา(ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมด้วยได้)

วันและเวลา : ประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง

สถานที่: ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ
* ขณะนี้อยู่ในช่วงหยุดพักกิจกรรมชั่วคราว

ข้อมูลอื่น ๆ

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะมีการจัด “ซีซีคาเฟ่” ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สองและสี่ของเดือน เวลา 12:30 ~ 15:30 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยจะมีบริการชา, กาแฟ, ขนม นอกจากนี้ที่ศูนย์ยังมีนิตยสาร, หนังสือพิมพ์, แผ่นพับภาษาต่างประเทศแจกฟรีสำหรับผู้สนใจ รวมทั้งมีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศและเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลาย (สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ครั้งละ 20 นาที) หากมีข้อสงสัยประการใดเชิญติดต่อสอบถามได้ที่ธุรการ

มูลนิธิสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ
(โคเอชิไซดงโฮจินโทโยนาคะโคเคคุโซโคริวเคียวไก)

ที่อยู่: ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ 1-1-1-601 (ตึกเอโทเรโทโยนาคะ ชั้น 6) ทามาอิโจ โทโยนาคะชิ จังหวัดโอซากา
หมายเลขโทรศัพท์ : 06-6843-4343
(หยุดทุกวันพุธและวันหยุดช่วงปีใหม่)

เส้นทางไปศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโทโยนาคะ
แผนที่



- ☺ รถไฟอังคิวสายท่าการะชิกะ ลงสถานีโทโยนาคะ (จากสถานีอุเมดะรถด่วนใช้เวลา 11 นาที)
- ☺ ที่จอดรถจักรยาน ตึก เอโทเร โทโยนาคะ ชั้น 1 (จอดฟรี 2 ชั่วโมงครึ่ง)
- ☺ ที่จอดรถยนต์ ตึก เอโทเร โทโยนาคะ ชั้น 3 (ค่าจอดรถ 30 นาที 200 เยน)